



NEWSLETTER จดหมายข่าว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี



ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

ฉบับที่ 236

ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

พลเอก ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เพื่อติดตามการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

ในช่วงบ่าย องคมนตรีได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ตามแนวคิด “เห็นคุณค่าอดีต เข้าใจปัจจุบัน เพื่อร่วมวางแผนอนาคต” และรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกว่า 300 คน ได้เยี่ยมชมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้พัฒนาหลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย



สำนักวิทยบริการฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการหลักสูตรนักบริหารจบประมาณระดับสูง

ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ปัญญาชลี เต่าทอง อาจารย์ ดร.สุริษา เชนุชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการหลักสูตรนักบริหารจบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 11 สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย ของกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ เอกชน

โดยภาคเช้าได้มีการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ พร้อมนำชมส่วนงานบริการต่าง ๆ ภายในอาคาร และในภาคบ่ายได้มีการนำเสนอโครงการชุมชนดิจิทัล พร้อมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชนรับบริการ โดยมีผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ปัญญาชลี เต่าทอง อาจารย์ ดร.สุริษา เชนุชาญ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมตัวแทนชุมชน ตัวแทนนักศึกษา และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ให้สัมภาษณ์ ณ ห้องฝักอบรมชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567





ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ปัญญาชลี เต่าทอง อาจารย์ ดร.สุริษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากร ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โดยมี ดร.บพดล เอกพาชยาสวัสดิ์ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับ ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล พร้อมชมการดำเนินงานของหอสมุด พื้นที่จัดนิทรรศการ พื้นที่ให้บริการในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ มุมหนังสือต่าง ๆ และพื้นที่นั่งอ่านที่ทำการปรับปรุงใหม่ ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับนักศึกษาและผู้เข้ามาใช้บริการ



ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ปัญญาชลี เต่าทอง อาจารย์ ดร.สุริษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากร ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

โดยมีอาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับ โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและมาตรฐานห้องสมุด เพื่อยกระดับการบริการงานห้องสมุด พร้อมเยี่ยมชมการจัดแสดงข้อมูล ห้องเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ห้องรอยเสด็จฯ เพชรบุรี ห้องเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศ์ และห้องราชภัฏน้อมนำแนวทางพระราชดำริเพื่อการพัฒนา พร้อมชมพื้นที่ให้บริการต่าง ๆ ภายในอาคาร

โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 36



ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ปัญญาชลี เต่าทอง อาจารย์ ดร.สุริษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 ภายใต้กรอบแนวคิด "ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัญญาประดิษฐ์ต่อการปฏิบัติการดำเนินงานในห้องสมุด"

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยาย เสวนา และรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในหัวข้อต่าง ๆ

เพื่อให้บรรณารักษ์และบุคลากรห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ตลอดจนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพบรรณารักษ์และสารสนเทศให้สามารถขับเคลื่อนและพัฒนาต่อยอดการบริการที่สนับสนุนแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายของห้องสมุด ให้ตอบรับยุทธศาสตร์ด้านการแลกเปลี่ยนความรู้และทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน (Knowledge and Resource Sharing) ตอบสนองความต้องการของห้องสมุดและบริการสารสนเทศในบริบทของการเรียนรู้ในปัจจุบันสู่อนาคตอย่างยั่งยืน